

**KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ...**

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch xã Hồng Dũng (Thái Thụy).

sẵn sàng phương án trong những trường hợp có biến động, diễn biến mới của dịch. Tăng cường công tác tuyên truyền cập nhật các chủ trương, hướng dẫn, chỉ đạo liên quan đến dịch Covid-19 từ trung ương đến địa phương, nâng cao nhận thức của người dân thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch, nhất là giám sát chặt chẽ các gia đình có F2 và những công dân sau cách ly tập trung về tiếp tục cách ly tại nhà. Các xã, thị trấn phát huy tinh thần của tổ tự quản, ngô tự quản kịp thời nắm bắt di biến động về dân cư trên địa bàn, từ đó có phương án cụ thể ứng phó kịp thời trong phòng, chống dịch.

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã đến thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát dịch xã Hồng Dũng (Thái Thụy).

**THÔNG BÁO**

Ngày 19/5/2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có Văn bản số 3092/TCĐBVN-TC cho phép Công ty Cổ phần Tasco (Nhà đầu tư), Công ty TNHH MTV Tasco 6 (Doanh nghiệp dự án) được tổ chức thu phí tại trạm thu phí Km72+800 trên tuyến tránh Đông Hưng từ 6 giờ 00 phút ngày 01/6/2021 để hoàn vốn cho Dự án đầu tư bổ sung tuyến tránh thị trấn Đông Hưng.

Công ty TNHH MTV TASCOS 6 xin thông báo về việc đưa Trạm thu phí Đông Hưng vào hoạt động như sau:

- Thời gian bắt đầu thu: 6 giờ 00 phút ngày 01/6/2021.
- Vị trí trạm thu phí: Km72+800 trên tuyến tránh Đông Hưng.
- Công nghệ thu phí: Thu phí điện tử tự động không dừng.
- Mức thu, mức miễn giảm và đối tượng được miễn, giảm: Được miễn yết công khai tại khu vực trạm thu phí và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Tasco).

**CÔNG TY TNHH MTV TASCOS 6**

**THÔNG BÁO**

**Thành lập văn phòng công chứng**

- Văn phòng công chứng Phùng Kiên, tỉnh Thái Bình có địa chỉ tại số 40, đường 14/10, phố Tiểu Hoàng, thị trấn Tiến Hải, huyện Tiến Hải, tỉnh Thái Bình.

- Công chứng viên hành nghề tại Văn phòng: + Phùng Văn Kiên, Quyết định bổ nhiệm lại công chứng viên số 1740/QĐ-BTP ngày 22/8/2016 của Bộ Tư pháp;

+ Phạm Thị Lan, Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số 2478/QĐ-BTP ngày 04/12/2017 của Bộ Tư pháp.

- Giấy đăng ký hoạt động số 23/TP-ĐKHĐ-CC do Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình cấp ngày 24/5/2021.

Nơi đăng ký hoạt động: Tỉnh Thái Bình. Ngày bắt đầu hoạt động: 31/5/2021.

**THÀNH PHỐ**

**Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi**

*Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội cùng các đoàn thể, địa phương trên địa bàn thành phố Thái Bình luôn chủ động đồng hành giúp người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.*

Với trọng trách khởi nghiệp cùng người nghèo, không vì mục tiêu lợi nhuận, những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thành phố Thái Bình luôn làm tốt vai trò là cầu nối giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất, tạo việc làm, vươn lên thoát nghèo. Theo đó, Ngân hàng đã xây dựng 8 chương trình tín dụng chính sách, vận động linh hoạt các nguồn vốn huy động để bố trí đủ vốn cho các nhu cầu vay. Để đồng vốn của Chính phủ đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích một cách nhanh nhất, an toàn nhất, Ngân hàng CSXH thành phố đã tăng cường phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên ủy thác từng phần của các chương trình tín dụng ưu đãi. Thông qua các đoàn thể, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và



Cửa hàng của gia đình chị Ngô Thị Thục tạo việc làm cho 10 lao động.

một số đối tượng khác đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Đến hết quý I/2021 trên địa bàn thành phố có trên 4.600 hộ nghèo và các

đối tượng chính sách khác đang vay vốn với tổng dư nợ cho vay đạt trên 176 tỷ đồng, tăng 0,22% so với thời điểm 31/12/2020, đạt 92,67% kế hoạch năm

2021. Trong quý I/2021, các thành viên Ban đại diện đã thực hiện kiểm tra tại 1 phường, 18 lượt thôn, cụm dân cư, 24 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn; kiểm tra, đối

chiếu đến 178 hộ vay vốn với tổng số tiền trên 6,9 tỷ đồng.

Việc thực hiện điểm giao dịch của ngân hàng tại 19/19 xã, phường đã giúp nguồn vốn vay được triển khai đúng đối tượng, đúng mục đích; đồng thời, giúp tiết giảm chi phí giao dịch cho người vay, tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc kiểm tra, giám sát, giúp đỡ người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch UBND phường Đế Thám cho biết: Với nhiều người, vài chục triệu đồng không lớn nhưng mới thoát nghèo đây là tài sản lớn. Từ nguồn vốn này nhiều gia đình đã đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trước đây, vợ chồng chị Bùi Thị Thơm, tổ 2, phường Đế Thám đều có thu nhập thấp, không đủ sống, chồng chị lại đau ốm, thuốc thang tốn kém. Tưởng chừng không thể lo cho các con ăn học đầy đủ, nhưng nhờ được cán bộ phường hướng dẫn vay vốn chương trình học sinh, sinh viên nên cả hai con của chị được đi học đại học, cao đẳng. Sau khi trả hết vốn đúng kỳ hạn, cuối năm 2020 chị lại mạnh dạn vay chương trình giải quyết việc làm 50 triệu đồng để mở quán ăn sáng, từ đó cải thiện kinh tế gia đình. Với gia đình chị

Ngô Thị Thục, tổ 1, phường Đế Thám, năm 2018, gia đình đã vay 30 triệu đồng chương trình giải quyết việc làm để đầu tư quán nước giải khát. Sau khi trả hết vốn, đầu năm 2021 chị tiếp tục vay thêm 50 triệu đồng để mở rộng quy mô kinh doanh, đến nay cho hiệu quả tốt, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho gia đình và 10 lao động. Đó là 2 trong 52 hộ đang được Hội Cựu chiến binh phường Đế Thám tín chấp vay vốn ưu đãi. Hội đang quản lý 2 tổ tiết kiệm và vay vốn, hiện dư nợ ủy thác đạt gần 2,2 tỷ đồng, không có nợ quá hạn. Tất cả các hộ vay đều tham gia tiết kiệm với số dư tiết kiệm trên 126 triệu đồng. Để nguồn vốn vay ưu đãi đến đúng đối tượng, người được vay vốn sử dụng đúng mục đích, đội ngũ cán bộ các đoàn thể, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn chú trọng công tác rà soát nhu cầu vay vốn của người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Do đó, đồng vốn được sử dụng hiệu quả, đầu tư kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình và địa phương.

Bằng các giải pháp hiệu quả và thiết thực, nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH thành phố đã được người dân đầu tư đúng hướng, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

**MINH NGUYỆT**

**Phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo**

Tước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các cơ sở tôn giáo trong tỉnh đều đã triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Mùa Phật đản năm nay, không khí tĩnh lặng có thể thấy ở tất cả các chùa, cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh. Sư cô Thích Diệu Hoà, trụ trì chùa Sơn, xã Minh Quang (Kiến Xương) cho biết: Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để bảo vệ sức khỏe của tăng ni, Phật tử và cộng đồng, nhà chùa đã dừng các khóa lễ tập trung; không tổ chức lễ đài tập trung đông người; không tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng. Nhà chùa tự lên khóa lễ, tụng kinh và cầu mong cho đại dịch mau chóng qua. Hạn chế tối đa người tới chùa trong thời gian này và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Thay vì đến chùa và tham gia các hoạt động lễ hội, các Phật tử được khuyến khích tôn trọng nghiêm trong tư gia. Ông Nguyễn Thanh

Hà, Phật tử chùa Đại Bi, xã Tân Hòa (Vũ Thư) cho biết: Mỗi mùa Phật đản là dịp để chúng tôi nhớ ngày Phật sinh ra đời, phổ độ chúng sinh. Vào dịp này, chúng tôi thường cầu mong một mùa Phật đản an lạc đến với mọi người, mọi nhà đồng thời tự dặn lòng phải nỗ lực tu tập

theo lời dạy của đức Phật, sống lương thiện, hướng đến cuộc sống an lạc. Năm nay, chúng tôi cầu nguyện cho dịch Covid-19 sớm bị đẩy lùi, cuộc sống của người dân sớm ổn định trở lại. Theo đại đức Thích Thanh Ân, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật

giáo tỉnh, trụ trì chùa Đại Bi, xã Tân Hòa: Ngày đức Phật đản sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tăng ni, Phật tử. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã yêu cầu các chùa, cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh

không tổ chức lễ đài tập trung đông người, không tổ chức rước xe hoa, không tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng, Phật tử không đến tham dự. Từ ngày 8 - 15/4 âm lịch, tất cả các chùa, tự viện trong tỉnh tụng kinh Khánh đản và kinh Chuyển pháp luân để kính mừng Phật đản và cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm tiêu trừ, quốc thái dân an. Mỗi gia đình Phật tử tôn trọng kính mừng Phật đản tại nơi trang nghiêm trong tư gia. Ngoài ra, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh khuyến khích các chùa, tăng ni có điều kiện tổ chức trực tuyến kính mừng Phật đản để kết nối với cộng đồng Phật tử và nhân dân.

Thời gian qua, các nhà thờ trên địa bàn tỉnh cũng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Bà Nguyễn Thị Duyên, giáo xứ Chính tòa (thành phố Thái Bình) cho biết: Giáo xứ dùng tất cả các thành lễ và các giờ cầu nguyện chung đồng người, kể cả những buổi lễ trọng. Giáo dân được khuyến khích cầu nguyện riêng tại gia đình

và tham dự thánh lễ online trên trang mạng của Giáo phận Thái Bình. Theo linh mục Chu Văn Yên, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình: Tòa Giám mục đã có thông báo gửi đến tất cả các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong Giáo phận Thái Bình về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nhìn chung, các nhà thờ, giáo xứ đều thực hiện rất nghiêm túc. Ngoài ra, tùy tình hình dịch, các cha xứ được phép linh động tổ chức hay không tổ chức thánh lễ, đặc biệt là thánh lễ Chúa nhật và lễ trọng cho giáo dân. Đồng thời, giáo dân được yêu cầu nếu thấy có triệu chứng bất ổn hãy tự giác trình báo với các cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời, chữa trị hiệu quả.

Không chỉ chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh còn có nhiều hoạt động thiết thực hạn chế lây lan dịch bệnh, góp phần cùng chính quyền và nhân dân chung tay phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

**ĐẠO QUYN**

**Cựu chiến binh Tô Viết Quỳnh trên trận tuyến mới**

Sau hơn 30 năm cống hiến trong quân ngũ, mang trong mình chất độc da cam, trở về đời thường, cựu chiến binh Tô Viết Quỳnh, thôn Ô Mế 2, xã Tân Phong (Vũ Thư) không quên gian khổ, quyết tâm phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình từ những cánh đồng hoang hóa.

Dáng người khỏe mạnh, nước da ngăm đen, nụ cười hồn hậu, chất phác, cựu chiến binh Tô Viết Quỳnh ra dáng một lão nông tri thức thực sự. Ông chia sẻ: Năm 1974, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tôi lên đường nhập ngũ. Đất nước hòa bình, tôi may mắn trở về nhưng lại mang trong mình chất độc

da cam, ảnh hưởng trực tiếp đến người con trai út. Năm 2008, ở tuổi ngoài 50, tôi được nghỉ hưu. Với chí phi sinh hoạt ở nông thôn thì lương hưu hàng tháng sẽ giúp gia đình tôi không quá bằng bó nhưng cũng không thể nâng cao mức sống gia đình và có điều kiện lo cho các con, nhất là người con út. Với suy nghĩ đó, thời gian đầu nghĩ hưu tôi không quản ngại vất vả, làm dịch vụ trộn đá bê tông cho nhân dân. Thời điểm đó, thấy cánh đồng thôn Mễ Sơn, xã Tân Phong bị bỏ hoang nhiều do bà con không thiết tha đồng ruộng, tôi rất xót xa, trăn trở. Năm 2012, tôi quyết định vận động bà con cho thuê lại 5 mẫu

ruộng với mức 20kg thóc/sào/năm và xin xã đầu tư chuyển đổi sang phát triển kinh tế trang trại theo mô hình VAC. Những năm đầu ra khai hoang lập trại, vợ chồng ông Quỳnh gặp nhiều khó khăn do vốn đầu tư lớn, vất vả, cực khổ, chưa có kỹ thuật, kinh nghiệm chăn nuôi. Mặc dù vậy, từ khi lập trang trại, gia đình ông chưa bị thua lỗ, năm lại nhiều thì vài trăm triệu đồng, năm lại ít cũng vài chục triệu đồng, đây là động lực để ông kiên trì vượt khó tiếp tục đầu tư phát triển trang trại. Sau nhiều năm đúc rút kinh nghiệm, những năm gần đây ông Quỳnh chọn nuôi gà, vịt kết hợp tất cả. Ông

quy hoạch ao nuôi, 4 xung quanh đặt chuồng trại và trồng cây ăn quả tạo bóng mát cho gà, vịt tránh nắng. Quy mô chăn nuôi của gia đình ông bình quân đạt 3.000 - 4.000 con gà, vịt/lúa, 4 - 5 tấn cá/năm, sau khi trừ chi phí đầu tư gia đình ông thu lãi gần 200 triệu đồng/năm.

Đặc biệt, nhờ sự mạnh dạn, tiên phong phát triển kinh tế trang trại của ông Quỳnh, đến nay, 3 người em trai của ông là ông Triệu, ông Chiểu và ông Chiểu đều phát triển kinh tế VAC trên diện tích đất hoang hóa ở thôn Mễ Sơn, liền kề với trang trại của ông Quỳnh. Tổng diện tích trang trại của 4 anh em ông Quỳnh hiện là hơn 3ha,

trực tiếp đến cuộc sống gia đình tôi. Phát triển kinh tế trang trại giúp tôi có điều kiện nâng cao thu nhập,

cải thiện cuộc sống của gia đình, đồng góp xây dựng quê hương và đặc biệt là có điều kiện chăm lo tốt

cho con trai mình để cháu bớt thiệt thòi" - ông Quỳnh bộc bạch.

**QUYNH LƯU**



Biển cảnh đồng hoang hóa thành trang trại, gia đình cựu chiến binh Tô Viết Quỳnh thu lãi gần 200 triệu đồng mỗi năm.